
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1116  —  767. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um Framkvæmdasjóð aldraðra.

Frá Guðmundi Hallvarðssyni.

1. Hve mikið fé var veitt úr Framkvæmdasjóði aldraðra til reksturs hjúkrunarheimila árin
2003, 2004 og 2005 og til hvaða hjúkrunarheimila var það?

2. Hvaða skuldbindingar hvíla nú á sjóðnum?

Skriflegt svar óskast.


